



กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑, ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑

สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๒ - วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่องที่หนึ่ง ผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๑ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนที่หนึ่ง และนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กล่าวเปิดประชุม จากนั้นดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ต่อจากนั้น ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง : ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยพ.ศ. เสนอตามรายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง และตามวาระการปฏิรูปที่สำคัญและเร่งด่วน (๒๗ วาระ) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มคน

นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานกรรมการ และกรรมการได้เสนอรายงาน โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง และรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ สมาชิก อภิปรายประธานกรรมการและกรรมการตอบชี้แจง ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ ด้วยคะแนน ๑๕๐ ต่อ ๕ เสียง

ที่ประชุมลงมติ

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๕๐ เสียง
ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๕ เสียง
งดออกเสียง ๙ เสียง
ไม่ลงคะแนนเสียง ไม่มี

โดยให้คณะกรรมการนำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงาน และร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. ไปยังคณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป จากนั้น รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่น ๆ

การหารือของสมาชิกสภาขับเคลื่อนเรื่องอื่น ๆ การหารือของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยสมาชิกฯ ได้หารือในเรื่องต่าง ๆ ต่อที่ประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๔๘ นาฬิกา

บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๑ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง และนางสาวลลิต์รัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ชื่นปลั่งรังค์ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ รายงานของคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่องการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาก่อนที่จะประชุมจะพิจารณา ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้อนุญาตให้ นายอุทิศ ขาวเขียร พันเอก ภัทรวัฒน์ จันทร์เจริญ คณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา และนายพรชัย แสงอังคมาลี อนุกรรมการดำเนินการตามศาสตร์พระราชา เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๘

นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ และกรรมการได้เสนอรายงาน สมาชิกฯ อภิปราย โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนที่หนึ่ง และรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการและกรรมการตอบชี้แจง ที่ประชุมได้ลงมติ เห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ

ที่ประชุมลงมติ

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	๑๔๘	เสียง
ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	ไม่มี	
งดออกเสียง	๓	เสียง
ไม่ลงคะแนนเสียง	ไม่มี	

โดยให้คณะกรรมการนำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงเพื่อเสนอ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศก่อนส่งรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป

ต่อจากนั้น รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ การหารือของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยสมาชิกฯ ได้หารือ ในเรื่องต่าง ๆ ต่อที่ประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๙ นาฬิกา



กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑, ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑

เรื่องที่สอง การกิจของรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง

"รัฐธรรมนูญกับการพัฒนาประชาธิปไตยภายใต้บริบทยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ"

วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง บรรยายหัวข้อ "รัฐธรรมนูญกับการพัฒนาประชาธิปไตยภายใต้บริบทยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ" ให้กับนักศึกษาหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ ๕

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า เป้าหมายใหม่ของประเทศไทยคือ การก้าวข้าม ก้าวขึ้น ไปเป็นประเทศไทย ๔.๐ เน้นการพัฒนาคน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ (area based) เน้นการพัฒนาที่สมดุลใน ๕ มิติ คือ มีความสมดุลในความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ รัศมีสิ่งแวดล้อม มีสังคมที่อยู่ดีมีสุข และเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์ เน้นการต่อยอด ๕ อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ ควบคู่ไปกับการเติม ๕ อุตสาหกรรมอนาคต ประชาธิปไตยจะเติบโตไม่ได้ หากปากท้องของคนในประเทศยังไม่ดี ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ ด้วย ๖ โมเดลเศรษฐกิจใหม่ ได้แก่ เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม เศรษฐกิจเพื่อสังคม เศรษฐกิจผู้สูงอายุ และเศรษฐกิจฐานราก เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ ลดการพึ่งพาเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนตลอดเวลา ดังนั้นเราควรออกแบบประเทศไทยกันใหม่ และขับเคลื่อนประเทศกันใหม่ ด้วยการมีรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติที่จะนำพาประเทศไปสู่พหุแดนบินใหม่ การพัฒนาประชาธิปไตยเป็นหัวใจของการปฏิรูปประเทศ และรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ จึงให้ความสำคัญโดยวางหลักการและหลักเกณฑ์สอดคล้องกับแผนปฏิรูปการเมืองของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ๖ ประการ คือ

๑. มีนิกการเมืองที่ระดับชาติและระดับท้องถิ่น
๒. มีระบบการเมืองและพรรคการเมืองที่ดี
๓. มีการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมป้องกันทุนสามานย์ และการทุจริตคอร์รัปชัน
๔. มีการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบการใช้อำนาจอรัฐ
๕. มีวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดี
๖. มีมาตรการแก้ไขปัญหาคอขวดและความขัดแย้งและการสร้างความปรองดอง ๓ ปีของยุคปฏิรูปประเทศไทยเริ่มตั้งหลักตั้งลำประเทศได้ ประเทศมีทิศทางดีขึ้น แข็งแรงขึ้น ชิดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยดีขึ้น ในปี ๒๐๑๗ อยู่ลำดับที่ ๒๗ จาก ๖๓ ประเทศ แข่งเกาหลีใต้ได้เป็นครั้งแรก

รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ เป็นรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๒๐ ที่มีความแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ มีการนำบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มาประกอบการจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้น ใช้บริบททางสังคมเป็นตัวตั้งในการเขียนกฎหมาย เพื่อกำหนดกรอบและแบบแผนการบริหารจัดการประเทศ ให้ตอบโจทย์ประเทศ แก้ปัญหาที่หมักหมมสะสมมานาน แก้จุดอ่อนประเทศ วางหลักประเทศด้วยการแก้ปัญหาระยะยาว คือ การปฏิรูปประเทศ รัฐธรรมนูญเป็นมากกว่ากฎหมายสูงสุดของประเทศ แต่เป็นกฎหมายที่มีการวางกลไกการปฏิรูปไว้อย่างเป็นระบบ และชัดเจน เพื่อให้การปฏิรูปประเทศสำเร็จเห็นผลและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการบัญญัติเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ ไว้เป็นครั้งแรก รวมทั้งร่าง พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ เพื่อนำประเทศไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศไทย ๔.๐ ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน มีการพัฒนาของประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ เพราะประเทศไทย ยิ่งใหญ่กว่าที่ใครคิด



กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑, ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑

เรื่องที่สาม ผลการประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๔๕ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ นายคำคุณ สิริธีสมาน เลขาธิการและโฆษกกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการฯ ดังนี้

๑. จากกรณีที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้มีการหารือกรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งความดำเนินคดีกับนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากการอภิปรายทางวิชาการในหัวข้อ “ตำรวจไทย มีไว้ทำอะไร” เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีการหารือในเรื่องดังกล่าว และมีมติในเบื้องต้นว่าการอภิปรายแสดงความคิดเห็นของนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ มีเจตนาที่จะนำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อให้เกิดการปฏิรูปกิจการตำรวจ การป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชัน อันเป็นจุดยืนที่ท่านแสดงมาอย่างต่อเนื่อง แต่มีมุมมองที่แตกต่างออกไปและเกิดเป็นการกล่าวโทษทางอาญาขึ้นแล้ว จึงขอให้ท่านสมาชิกใช้สิทธิต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป ทั้งนี้การปฏิรูปกิจการตำรวจเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการปฏิรูปประเทศและขอสนับสนุนให้รัฐบาลดำเนินการปฏิรูปกิจการตำรวจโดยเร็วตามขั้นตอนในรัฐธรรมนูญ และตามแผนการปฏิรูปกิจการตำรวจที่ สปท. ได้เสนอไปแล้ว

๒. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ดังนี้

- วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีการพิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมเรื่อง “การปฏิรูประบบบริหารจัดการข้อมูลด้านแรงงาน” และพิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่อง “การจัดการศึกษาวิถีพุทธเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ให้สร้างคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ”

- วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ พิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการดำเนินการกิจภาครัฐ : การปฏิรูประบบงานอาสาสมัครในภาครัฐ” และรายงานเรื่อง “การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ : ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”



คณะกรรมการการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ฉบับที่ ๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภายหลังจากที่คณะกรรมการการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศประชุม ครั้งที่ ๒๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ หมายเลข ๒๒๐ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ มีผลการประชุมที่สำคัญ โดยนายคำคุณ สิทธิสมาน เลขาธิการกรรมการและโฆษกกรรมการ ขอนำเสนอผลการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

เรื่องที่ ๑ จากการที่ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้มีการหารือกรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งความดำเนินคดีอาญากับนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากการอภิปรายทางวิชาการในหัวข้อ “ตำรวจไทย มีไว้ทำอะไร” เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้นำเข้าหารือต่อที่ประชุมคณะกรรมการการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ประชุม ได้มีมติในเบื้องต้น ดังนี้

๑) การอภิปรายแสดงความเห็นของนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ มีเจตนาที่จะนำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อให้เกิดการปฏิรูปกิจการตำรวจ การป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชัน อันเป็นจุดยืนที่ท่านแสดงมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างยาวนาน แต่เมื่อมีมุมมองที่แตกต่างออกไปและเกิดเป็นการกล่าวโทษทางอาญาขึ้นแล้ว จึงขอให้ท่านสมาชิกใช้สิทธิต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ขอเป็นกำลังใจให้และพร้อมสนับสนุนข้อมูล และการดำเนินการอื่นที่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

๒) การปฏิรูปกิจการตำรวจเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการปฏิรูปประเทศ และขอสนับสนุนให้รัฐบาลดำเนินการปฏิรูปกิจการตำรวจโดยเร็วตามขั้นตอนในรัฐธรรมนูญ และตามแผนการปฏิรูปกิจการตำรวจที่ สปท. ได้เสนอแผนไปแล้ว จำนวน ๔ แผน ตลอดระยะเวลา ๑ ปีเศษที่ผ่านมา ได้แก่

- การปฏิรูประบบงานบริการประชาชนในการรับแจ้งความและสอบสวน
- การปฏิรูปความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลของตำรวจจากการแทรกแซงทางการเมือง
- การปฏิรูปการวางแนวทางมาตรฐานการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ
- การปฏิรูปการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจการตำรวจ

เรื่องที่ ๒ กำหนดระเบียบวาระการประชุม เรื่องเพื่อพิจารณา ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในสัปดาห์ถัดไป ดังนี้

วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑) พิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เรื่อง การปฏิรูประบบบริหารจัดการข้อมูลด้านแรงงาน

๒) พิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่อง “การจัดการศึกษาวิถีพุทธเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ให้สร้างคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ ได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ”

วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑) พิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการดำเนินการกิจการภาครัฐ : การปฏิรูประบบงานอาสาสมัครในภาครัฐ”

๒) พิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง “การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ : ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”



กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑, ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑

เรื่องที่สี่ ข่าวแถลง ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๒ - วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ นายบวรเวท รุ่งรุจี ผู้ช่วยโฆษกกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม คนที่สอง และผู้ช่วยเลขานุการกรรมาธิการฯ แถลงข่าวเกี่ยวกับรายงานเรื่อง “การพัฒนาระบบการบริหารทรัพย์สินของวัดให้เป็นไปตามมาตรฐาน” โดยรายงานนี้ เป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินของวัด ซึ่งทรัพย์สินของวัดเป็นทรัพย์สินที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทั้งในด้านการบริจาคและการใช้ประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องและกระทบต่อความศรัทธาของประชาชน เจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการภารกิจและทรัพย์สินของวัดจึงจะต้องบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดให้ถูกต้องตามกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้



คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม
การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

The Standing committee on Sports, Arts, Cultures, Religion,
Morality and Ethics of the National Reform Steering Assembly

คำแถลงข่าว (Press Release)

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม

วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

(ด้านศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม)

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม ได้ดำเนินการกิจเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม โดยในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๗๔ วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบรายงานเรื่อง “การพัฒนาระบบการบริหารทรัพย์สินของวัดให้เป็นไปตามมาตรฐาน”

โดยรายงานเรื่องนี้เป็นกรให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินของวัด ซึ่งทรัพย์สินของวัดเป็นทรัพย์สินที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายทั้งในด้านการบริจาคและการใช้ประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องและกระทบต่อความศรัทธาของประชาชน เจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการภารกิจและทรัพย์สินของวัดจึงจะต้องบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดให้ถูกต้องตามกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันวัดจำนวนมากยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีทรัพย์สินของวัดที่เป็นมาตรฐาน ทำให้ระบบบัญชีของวัดยังไม่เป็นระบบมาตรฐานเท่าที่ควร ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. สมควรให้วัดมีการจัดทำบัญชีทรัพย์สินของวัดตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งครอบคลุมบรรดาทรัพย์สินทั้งปวงของวัด โดยการกำหนดคำนิยามเพื่อกำหนดความหมายของทรัพย์สินวัดให้ชัดเจนและครอบคลุมถึงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และศาสนวัตถุ ตลอดจนสมควรให้มหาเถรสมาคมหรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้

๑) วิธีการบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดทุกวัดทั่วประเทศ

๒) กำหนดรูปแบบ ระบบ และวิธีการจัดทำบัญชีทรัพย์สินของวัดที่เป็นอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ให้การเรียบร้อย

๓) กำหนดรูปแบบและวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบการจัดทำบัญชีทรัพย์สินของวัด

๒. ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม ระเบียบ คำสั่งต่าง ๆ ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน และสามารถบังคับใช้ได้จริง อาทิ การกำหนดให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของวัด และรายงานผลการตรวจสอบให้มหาเถรสมาคม นายกรัฐมนตรี และสาธารณชนได้รับทราบ โดยอาจดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๔๐ หรือกฎกระทรวง หรือมติมหาเถรสมาคม

แถลงข่าวโดย

พลเอก จิระ โภทพงศ์ โฆษกกรรมการ นายชาณุวิทย์ ผลชีวิน ผู้ช่วยโฆษกกรรมการ คนที่ ๑ นายบรรเวท รุ่งรุจี ผู้ช่วยโฆษกกรรมการ คนที่ ๒

จัดทำและเผยแพร่โดย

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๓๒, ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๖๖ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๓๓

www.parliament.go.th



กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑, ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้นล่าง อาคารรัฐสภา ๑ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง แถลงข่าว ร่วมกับกรรมการบริหารเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในการ จัดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำการปฏิรูป (Reform Leader) รุ่นที่ ๑ ที่จะมีการในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหารองค์กรเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

“อลงกรณ์” ประกาศจัดสัมมนาใหญ่ 29 มิถุนายนนี้ถึงทวนก่อนสปท.หมดวาระ
สร้างผู้นำการปฏิรูปประเทศรุ่นที่ 1 เกือบ 300 คน จากองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน –
มีสเตอร์รีฟอร์ม 20 กระทรวง – ข้าราชการจากสำนักนายกฯ – ตัวแทนทุกคณะกรรมการ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน เวลา 11.00 น. นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ในฐานะประธานกรรมการบริหารองค์กรเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สปท. ได้แถลงข่าวร่วมกับกรรมการองค์กรเครือข่ายและคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ได้แก่อนุกรรมการวิชาการ, อนุกรรมการประสานสื่อและอนุกรรมการขับเคลื่อนองค์กรเครือข่าย ณ ห้องโถงรัฐสภา เกี่ยวกับการจัดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำการปฏิรูป รุ่นที่ 1 ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายนนี้ ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะเพื่อให้เป็นบุคลากรคุณภาพที่จะเป็นพลังบุกเบิกการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

การจัดโครงการอบรมสัมมนาดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสภาขับเคลื่อนฯ(วิปสปท.) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน และนายทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสปท.ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เนื่องจากเห็นว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นตัวแทนจากองค์กรเครือข่ายที่เคยทำข้อตกลงกันไว้กับสปท.จำนวน 71 องค์กรฯละ 2 คน รวม 242 คน, มีสเตอร์ รีฟอร์มจาก 20 กระทรวงฯละ 1 คนและจากสำนักนายกรัฐมนตรีอีก 40 คนรวมเป็น 60 คน นอกจากนี้ยังมีสื่อมวลชนตัวแทนคณะกรรมการของสปท.ทุกคณะ รวมแล้วจะมีผู้เข้ารับการศึกษาและอบรมประมาณ 300 คน

รูปแบบการจัดอบรมสัมมนา ช่วงเช้าเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ, ยุทธศาสตร์ชาติ ผู้บรรยายได้แก่ นายทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสปท., นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสปท. คนที่ 1 และพล.อ.ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ สมาชิกสปท. จากนั้นเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เข้าร่วมสัมมนาจะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อหาข้อสรุปในประเด็นที่ว่าด้วย ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะไปสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับสมาชิกใน

องค์กรเครือข่ายของตนเองได้อย่างไร ผู้เข้าร่วมจะปฏิบัติตนเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศโดยเริ่มจากองค์กร หน่วยงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร และทำอย่างไรองค์กรเครือข่ายต่างๆจะเกาะเกี่ยวเชื่อมโยงเพื่อเป็นกำลังในการปฏิรูปประเทศต่อไปในอนาคตแม้สภท.จะหมดวาระไปแล้วก็ตาม ซึ่งจะส่งผลให้การผลักดันและสนับสนุนการปฏิรูปได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

การอบรมสัมมนาเพื่อสร้างผู้นำการปฏิรูปครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกได้ยึดมั่นตามยุทธศาสตร์ เพื่อการสร้างประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนซึ่งจะเกิดขึ้นได้จริงก็โดยอาศัยองค์กรเครือข่ายตั้งแต่ระดับเล็กสุดคือครอบครัว ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ในภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคองค์กรปกครองท้องถิ่น ฯลฯ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารองค์กรเครือข่ายฯตระหนักว่า การปฏิรูปประเทศจะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายต้องอาศัยการสนับสนุนและการเข้ามีส่วนร่วมอย่างเต็มกำลังจากทุกภาคส่วน ดังนั้น การจัดสัมมนาสร้างผู้นำการปฏิรูปรุ่นที่ 1 จึงมีความอย่างมากต่อการเดินทางของการปฏิรูปประเทศให้สำเร็จ



คำแถลงข่าว

นายอลงกรณ์ พลบุตร

รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง

ในวันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถงอาคารรัฐสภา ๑ ชั้น ๑

ด้วยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้เห็นชอบให้มีการจัดโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำการปฏิรูป (Reform Leader) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ซึ่งจัดโดย คณะอนุกรรมการสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการ และฝึกอบรม คณะอนุวิชาการขับเคลื่อนองค์กรเครือข่ายเพื่อการปฏิรูปประเทศ และ คณะอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายสื่อสารมวลชน ภายใต้คณะกรรมการบริหารเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในสภาพปัญหาของประเทศที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวทางการปฏิรูปประเทศของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ และให้องค์กรเครือข่ายต่าง ๆ มีทัศนคติในเชิงบวกในการร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และร่วมลงมือปฏิบัติในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย

๑. ผู้นำองค์กรเครือข่าย ที่ได้มีการทำ MOU จำนวน ๖๙ องค์กร
๒. Mr. Reform จำนวน ๒๐ กระทรวง
๓. Mr. Reform จากสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานอื่น
๔. สื่อมวลชน
๕. คณะกรรมการบริหารเครือข่าย/คณะอนุกรรมการฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำการปฏิรูป (Reform Leader) และกำหนดการนั้น ประธานอนุกรรมการที่รับผิดชอบจะเป็นผู้นำเสนอให้รับทราบต่อไป



กำหนดการ

การจัดโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำการปฏิรูป (Reform Leader)

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

จัดโดย

คณะอนุกรรมการสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการ และฝึกอบรม คณะอนุวิชาการขับเคลื่อนองค์กรเครือข่ายเพื่อการปฏิรูปประเทศ และคณะอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายสื่อสารมวลชน ภายใต้คณะกรรมการบริหารเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ นาฬิกา

- ลงทะเบียน

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ นาฬิกา

- พิธีเปิดการสัมมนา

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธ์ นาคะตะ
ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

เวลา ๐๘.๔๕ - ๐๙.๓๐ นาฬิกา

- บรรยายสรุป หัวข้อ "ภาพรวมของการปฏิรูปประเทศ
ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ"

โดย นายอลงกรณ์ พลบุตร

รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ นาฬิกา

- การบรรยาย หัวข้อ "แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ"
และ "ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ปี และประเด็นการปฏิรูป
ตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๕๗ - มาตรา ๒๕๘"

โดย พลเอกชুক্তี เมฆสุวรรณ

สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา

- กิจกรรมองค์กรเครือข่าย

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ นาฬิกา

- พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา

- กิจกรรมองค์กรเครือข่าย (แบ่งกลุ่มย่อย ๕ กลุ่ม/ นำเสนอ
ผลการประชุมกลุ่มย่อย)

เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ นาฬิกา

- พิธีปิดการสัมมนา โดย พลเอกชুক্তี เมฆสุวรรณ
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ



กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑, ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา เป็นประธานเปิดงาน แลกเปลี่ยน เรื่อง “การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศ” โดยมี นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบุษภา การกรรมการและเลขานุการกล่าวรายงาน

ประธานกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา ได้กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานองค์ความรู้ต่าง ๆ ผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๖ ศูนย์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๔,๖๘๕ โครงการ พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และพระราชดำริในโอกาสต่าง ๆ ให้กับประชาชนชาวไทยนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาของประเทศ ซึ่งศาสตร์พระราชาถือเป็นองค์ความรู้ที่เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางตามพระราชดำริ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และได้เสนอรายงานเรื่อง “การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศ” ซึ่งจะเป็นเอกสารที่มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ ทั้งในแง่ของทฤษฎีและปรัชญา ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อเสนอแนะทางสำหรับสังคมไทยในทุกภาคส่วนที่จะน้อมนำศาสตร์ของพระราชาไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคม การประกอบภารกิจ การพัฒนาประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขในอนาคตของสังคมไทยสืบต่อไป



แถลงข่าวโดย

คณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

“การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา เพื่อการปฏิรูปประเทศ”

นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พร้อมด้วยนายนิกร จ่า nang พลเอก นคร สุขประเสริฐ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร และนายดุสิต เครืองาม ประธานอนุกรรมการ ได้ร่วมกันแถลงข่าวเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเปิดเผยว่า คณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งขึ้นเป็นพิเศษในสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อทำหน้าที่ศึกษาปรัชญา ศาสตร์ของพระราชาและจัดทำข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการสืบสานศาสตร์พระราชา ผลการดำเนินการศึกษาพบว่า ตลอดช่วงระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชย์สมบัติเป็นเวลาอันยาวนานถึง ๓๐ ปี พระองค์ได้ทรงศึกษา ทรงรวบรวมประสบการณ์จากการทดลองปฏิบัติโดยพระองค์ จึงได้มีพระมหากรุณาธิคุณทรงสรุป ทรงถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติด้วยพระองค์ ถอดเป็นบทเรียนเพื่อให้พลสกนิกรชาวไทยได้เรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม โดยผ่านพระราชดำรัส พระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาอย่างต่อเนื่องตลอดรัชสมัยของพระองค์

คณะกรรมการได้ดำเนินการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว และได้เสนอรายงานเรื่อง “การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา เพื่อการปฏิรูปประเทศ” ต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ รายงานมีความยาว ๓๔๓ หน้า

คณะกรรมการได้ให้นิยามของคำว่า “ศาสตร์พระราชา” ว่าหมายถึง “บรรดาองค์ความรู้และภูมิปัญญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานผ่านวิธีการต่าง ๆ ด้วยความมุ่งหมายที่จะพัฒนา ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์สุขแก่เหล่าพลสกนิกร และส่งผลถึงมนุษยชาติทั้งปวง ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง สันติสุขและยั่งยืน”

แนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาใน ๕ มิติคือ ๑) มิติ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ๒) มิติ “ภูมิสังคม” ๓) มิติ “หลักการทรงงาน ๒๓ ข้อ” ๔) มิติ “การสร้างคนด้วยการศึกษาและการเรียนรู้” และ ๕) มิติ “หลัก ๓ป”

หัวใจของศาสตร์พระราชาซึ่งถือเป็นสาระสำคัญของศาสตร์พระราชา ประกอบด้วย ๑) ศาสตร์แห่งการพัฒนา ๒) ศาสตร์แห่งความประพฤติ การครองตน และ ๓) ศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกัน

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป ประกอบด้วย ศาสตร์พระราชาด้านการจัดการน้ำ ด้านสหกรณ์ ด้านการจัดการดิน ด้านการจัดการป่าและสิ่งแวดล้อม ด้านนวัตกรรม เกษตรทฤษฎีใหม่ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินตามศาสตร์พระราชา เป็นการศึกษาความสำเร็จที่เป็นที่ประจักษ์ในการใช้ศาสตร์พระราชาในการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น ผลสัมฤทธิ์ระดับพื้นที่ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการเทิดพระเกียรติในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนานาชาติ

คณะกรรมการได้เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีการพัฒนาเชิงพื้นที่ใน ๔ ภูมิภาค ๒ แห่ง ได้แก่ ๑) โครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก ๒) โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๓) ศูนย์การพัฒนาโนนดินแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดบุรีรัมย์ ๔) โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์ - เกษตรมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ๕) ศูนย์การพัฒนาทิวทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ๖) โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี พบว่า การดำเนินงานโครงการทั้ง ๖ โครงการดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการสร้างรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิต การใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และการคืนสมดุลให้สภาพแวดล้อม รวมทั้งประโยชน์ในด้านความมั่นคงของประเทศ

หลังจากการเสนอรายงานและรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ จากสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอย่างกว้างขวาง เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติเป็นโครงการสำคัญของรัฐบาล และให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเชิญชวนหน่วยงานอื่นของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เข้าร่วมโครงการฯ ให้รัฐบาลดำเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการ และประชาชนได้เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อสืบสานน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

อนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอถึงหน่วยงานต่างๆ อีก ดังต่อไปนี้

เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพิ่มเติมแนวทางดำเนินการสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสู่การปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ

เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) มีภารกิจหน้าที่ไม่เพียงแต่การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แต่ให้เพิ่มเติมภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ และให้จัดทำ “แผนแม่บทของการสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ”

เสนอให้สำนักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ ในการดำเนินโครงการเพื่อดำเนินการสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เสนอให้ กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ ดำเนินการตามแนวทางสืบสานน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ถอดบทเรียนจากการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และสืบสานน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

เสนอให้กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ จัดฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการหรือบุคลากรในสังกัด รวมถึงหลักสูตรการปฐมนิเทศข้าราชการหรือบุคลากรใหม่ หลักสูตรการพัฒนาผู้นำต่างๆ (เช่น วปอ. นบส. ฯลฯ) ให้เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยใช้หนังสือศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ และ หนังสือที่รวบรวมพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของทุกปี ซึ่งคณะกรรมการสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติจัดทำขึ้นเป็นตำราประกอบการเรียนหลักสูตรนี้ ขณะเดียวกัน คณะรัฐมนตรีขอเชิญชวนให้หน่วยงานอื่นของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาด้วยในทุกภาคส่วนของสังคมไทย ทั้งนี้ อาจให้สำนักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการบริหารหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าว

เสนอให้กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ สืบสานน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มาใช้เป็นบททดสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือทำงาน และสอบคัดเลือกเพื่อ

เลื่อนตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และเชิญชวนหน่วยงานอื่นของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เข้าร่วมดำเนินการ

เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษา ในเรื่องการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก ทักษะคิด ค่านิยมและพฤติกรรมที่ดีแก่กลุ่มเยาวชนและนักศึกษาซึ่งเป็นพลังสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติต่อไป

เสนอให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานงานเชิญชวนสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมเผยแพร่โครงการเพื่อดำเนินการสืบสานศาสตร์พระราชาให้มีการปฏิบัติอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเชิญชวนให้ประชาชนได้เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ผ่านช่องทางต่าง ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาตนเองและประเทศชาติ ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันตลอดไป

ส่งเสริม สนับสนุนให้บริษัททั้งระดับเล็กและกลาง (SMEs) และบริษัทขนาดใหญ่ รวมทั้งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่ขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ร่วมใจกันน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา เป็นหลักในการจัดทำแผนธุรกิจ สร้างโมเดลรูปแบบตัวอย่างของการทำธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความสำเร็จ

เสนอให้คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แต่งตั้ง “คณะกรรมการประสานงานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา” ประกอบด้วยคณะกรรมการประสานงานระดับท้องถิ่น/ชุมชน คณะกรรมการประสานงานระดับจังหวัด โดยมีผู้แทนจากท้องถิ่น/ชุมชน ภาคีอื่น ๆ ร่วมเป็นกรรมการ ให้คณะกรรมการประสานงานดังกล่าวมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา การกำกับ ติดตาม/ประเมินผล การจัดการความรู้ การสื่อสารสังคม และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเชื่อมโยงกลไกทุกระดับ จัดทำข้อเสนอแผนระดับชาติ ข้อเสนอนโยบาย และข้อเสนอแนวทางการเชื่อมโยงกลไกระหว่างภาคีทุกภาคส่วน (ภาคประชาชน ภาคศาสนา ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาคสื่อมวลชน ภาควิชาการ และภาครัฐ) โดยให้อยู่ในแผนแม่บทของการสืบสานศาสตร์พระราชา

เสนอให้มีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดตั้ง “กองทุนเพื่อการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน” หรือจัดตั้ง “มูลนิธิสืบสานศาสตร์พระราชา” หรือส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่ดำเนินแนวทางตามศาสตร์พระราชา

นอกจากรายงานดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา จะได้จัดพิมพ์หนังสืออีก ๒ เล่มคือ หนังสือศาสตร์พระราชา และหนังสือรวบรวมพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๖ คาดว่าจัดพิมพ์แล้วเสร็จในเดือนกันยายน ปีนี้

ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลด รายงานดังกล่าวที่ www.parliament.go.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

กลุ่มงานคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ

สำนักกรรมการ ๑

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๒ ๒๔๔ ๒๖๖๑-๒



กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑, ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑

เรื่องที่ห้า กิจกรรมของประธานกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องสภานิติฯ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์ ประธานกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง “ดิจิทัลเทคโนโลยีกับการเฝ้าระวังชุมชน” โดยมีนายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต รองประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวรายงาน การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ การเฝ้าระวังทางสังคม รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานหน่วยงานรับเรื่องร้องทุกข์ทั้งภาครัฐและเอกชน และสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคสังคมขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนภาครัฐและเอกชน ตัวแทนหน่วยงานเฝ้าระวังหรือรับเรื่องร้องเรียนภาคประชาชน ตัวแทนสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตัวแทนหน่วยงานองค์กรทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๒๐ คน



โครงการสัมมนา
ของคณะกรรมการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เรื่อง “ดิจิทัลเทคโนโลยีกับการเฝ้าระวังชุมชน”
วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารรัฐสภา ๑ ถนนอุทองใน กรุงเทพมหานคร

๑. ชื่อโครงการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ดิจิทัลเทคโนโลยีกับการเฝ้าระวังชุมชน”

๒. หลักการและเหตุผล

รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และมอบหมายให้มีการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคม รองรับการทำงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้กำหนดกรอบการทำงานออกเป็น ๖ ด้านคือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จากกรอบการทำงานดังกล่าว คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (เพื่อการเฝ้าระวังทางสังคม) ได้ทำการศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานองค์กรรับเรื่องร้องเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอยู่แล้วพบว่า หน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีการจัดทำระบบรับเรื่องร้องเรียนจำนวนมากหลายช่องทางทั้งจดหมาย โทรศัพท์ เว็บไซต์ วิทยุ โทรทัศน์ Application ฯลฯ แต่ประสบปัญหาในการดำเนินงานได้อย่างจำกัด ประชาชนขาดความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย ล่าสุดได้มีการเสนอเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนที่เป็นเลิศของศูนย์ดำรงธรรมและการเชื่อมโยงระบบการบริหารจัดการการร้องทุกข์ของประชาชน เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ทำให้เห็นถึงสภาพปัญหาและความจำเป็นที่จะต้องมีการยกระดับและเร่งรัดให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกลไกของรัฐที่มีอยู่เดิมจำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลสร้างมาตรการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาทางสังคมให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การมีหน่วยงานกลางในการตรวจสอบ เชื่อมโยง ผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้ทันต่อเหตุการณ์ จึงมีความจำเป็น คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (เพื่อการเฝ้าระวังทางสังคม) จึงเสนอให้มีคณะกรรมการส่งเสริมดิจิทัลเพื่อการเฝ้าระวังสังคมทำหน้าที่ดังกล่าวและจัดทำระบบ Digital Community Watch Dog (DCWD) เป็นเครื่องมือในการทำงาน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้าง

การรับรู้และทำความเข้าใจกับหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการร่วมผลักดันให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในโอกาสต่อไปโดยมุ่งเน้นไปที่การอำนวยความสะดวกและคุ้มครองประชาชน ผู้แจ้งเบาะแส เชื่อมประสานความร่วมมือให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ กำกับดูแล ดำเนินการ ตรวจสอบให้เกิดความครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว มีกฎหมายรองรับ

อย่างไรก็ตาม การใช้ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารทางสังคมดังกล่าว เป็นไปอย่างอิสระเสรีไม่มีขีดจำกัดของการใช้สื่อสารทางสังคมเหล่านี้ แม้ในด้านหนึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้คนในสังคมตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่มีต่อสังคมในการเฝ้าระวังทางสังคม ป้องกันการกระทำที่ไม่ถูกต้องในสังคม แต่อีกด้านหนึ่งนั้นการใช้สื่อสังคมอย่างไม่มีขอบเขตจำกัดและขาดข้อมูลที่เป็นความจริง อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดของผู้คนในสังคม การใช้ข้อความที่แสดงถึงความรุนแรง ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือตัดสินความโดยขาดข้อเท็จจริงที่ถ่องแท้ รวมถึงการนำไปสู่การละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้เสียหายได้

ดังนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม สมาชิกขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำแนวทางแผนการปฏิรูป วิธีการปฏิรูปและข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เห็นว่าในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมแห่งอนาคตเป็นสังคมแห่งระบบดิจิทัล ระบบการร้องเรียนร้องทุกข์หรือการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้ไปสู่ระบบดิจิทัล เพื่อให้การใช้ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารทางสังคมเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อสังคม สร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบทางสังคม เสริมสร้างวินัยทางสังคม นำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน จึงสมควรที่จะได้มีการปฏิรูปการใช้สื่อสังคม (Social Media) ดิจิทัลให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์เพื่อการเฝ้าระวังทางสังคม เป็นการใช้พลังทางสังคมในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งเพื่อให้มีกลไกที่จะรับผิดชอบ อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการข้อมูล เหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในสื่อสังคม ให้มีผลในทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม ทั้งนี้ ไม่ใช่เป็นการควบคุมการใช้สื่อสังคม แต่จะเป็นการกระตุ้นและสร้างความตระหนักในสังคมในการใช้สื่อสังคมดิจิทัล และร่วมกันรับผิดชอบต่อในการเสริมสร้างวินัยทางสังคมและความเข้มแข็งของชุมชนสังคม

๓. วัตถุประสงค์

- ๓.๑ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจนโยบายไทยแลนด์ 4.0 กับการเฝ้าระวังทางสังคม
- ๓.๒ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนทั้งภาครัฐ เอกชน
- ๓.๓ สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคสังคมขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันฯ อย่างเป็นรูปธรรม

๔. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๑๒๐ คน แบ่งเป็น

- | | |
|---|-------------|
| - ตัวแทนหน่วยงานองค์กรรับเรื่องร้องเรียนภาครัฐและเอกชน | จำนวน ๒๐ คน |
| - ตัวแทนหน่วยงานเฝ้าระวังหรือรับเรื่องร้องเรียนภาคประชาชน | จำนวน ๑๐ คน |
| - ตัวแทนสื่อมวลชนส่วนกลาง | จำนวน ๑๐ คน |
| - ตัวแทนสื่อมวลชนส่วนภูมิภาค | จำนวน ๕ คน |
| - ตัวแทนหน่วยงานองค์กรทางวิชาการหรือผู้เกี่ยวข้อง | จำนวน ๕ คน |

- คณะกรรมาธิการ ที่ปรึกษา จำนวน ๓๐ คน
- คณะอนุกรรมาธิการ ที่ปรึกษา ฝ่ายเลขานุการ จำนวน ๔๐ คน

๕. วิธีการดำเนินการ

- ๕.๑ กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ
- ๕.๒ การอภิปราย เรื่อง ดิจิทัลเทคโนโลยีกับการเฝ้าระวังชุมชน
- ๕.๓ เสวนา ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบดิจิทัลเพื่อการเฝ้าระวังทางสังคม เสริมสร้างวินัยและความเข้มแข็งของชุมชนสังคม (Digital Community Watch Dog)

๖. ระยะเวลาในการดำเนินการ

วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารรัฐสภา ๑ ถนนอุทองใน กรุงเทพฯ

๗. งบประมาณ

งบประมาณจัดสรรจากงบดำเนินการของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ ประชาชนมีการรับรู้และทำความเข้าใจนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ กับการเฝ้าระวังทางสังคม
- ๙.๒ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนทั้งภาครัฐ เอกชน
- ๙.๓ ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาคสังคมขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันอย่างเป็นรูปธรรม
